

ระลึกถึง น.ฟรังซิส

เดอซาลส์

พระสังฆราช

และนักปราชญ์

แห่งพระศาสนจักร

สดด 57:1-8,3,5,10

ท้าวทรลัปดาห์ที่ 2

บทอ่านที่ 1

1 ซมอ 24:2-21

เมื่อกษัตริย์ซาอูลเสด็จกลับจากการรบกับชาวฟีลิสเตีย ก็ทรงทราบว่าดาวิดอยู่ในถ้ำทรกัณดารใกล้เอน-เกดี กษัตริย์ซาอูลทรงเลือกทหารมีมือเยี่ยมสามพันคนจากทั่วมิสราเอล เสด็จไปค้นหาดาวิดและพรรคพวกทางด้านตะวันออกของหินแปะปา พระองค์เสด็จมาถึงคอกแกะริมทาง ที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่ง จึงเสด็จเข้าไปเพื่อทรงบังคนหนัก ดาวิดกับพรรคพวกแอบอยู่ลึกในถ้ำเดียวกันนั้น... ดาวิดจึงลุกขึ้นเข้าไปลอบตัดชายเสื้อคลุมของซาอูล...

กษัตริย์ซาอูลเสด็จออกจากถ้ำและทรงพระดำเนินต่อไป ดาวิดก็ออกจากถ้ำตามมา และทูลเรียกกษัตริย์ซาอูลว่า “ข้าแต่พระราชา เจ้านายของข้าพเจ้า” กษัตริย์ซาอูลทรงเหลียวมา ดาวิดก็กราบลงหน้าจรดพื้นด้วยความเคารพ ทูลว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงเชื่อฟังผู้ที่ใส่ความว่าข้าพเจ้าจะทำร้ายพระองค์ พระองค์ทรงเห็นกับตาในวันนี้แล้วว่ องค์กรผู้เป็นเจ้าของทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพเจ้าในถ้ำ มีคนยิวให้ข้าพเจ้าฆ่าพระองค์ แต่ข้าพเจ้าไว้ชีวิตพระองค์...พระบิดาของข้าพเจ้า ดูนีซี โปรตทอดพระเนตรดูชายเสื้อคลุมในมือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตัดมาจากเสื้อคลุมของพระองค์ แต่ไม่ได้ฆ่าพระองค์ ขอพระองค์ทรงยอมรับเถิดว่า ข้าพเจ้าไม่เคยคิดบฏต่อพระองค์หรือคิดทำร้ายพระองค์

เลย... ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าของทรงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า ส่วนข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายพระองค์เป็นอันขาด ดังที่สุกามิตโบราณเคยกล่าวว่า ‘ความชั่วย่อมมาจากคนชั่ว’ แต่ข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายพระองค์เลย... ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าของทรงป้องกันข้าพเจ้าจากพระหัตถ์ของพระองค์เถิด”...

พระวรสาร

มก 3:13-19

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขา ทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการให้มาพบ เขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนให้อยู่กับพระองค์ และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอนโดยให้มีอำนาจขับไล่วิญศาด้วย อัครสาวกสิบสองคนที่ทรงแต่งตั้ง คือ ซีโมน พระองค์ทรงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่า “เปโตร” ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์น น้องชายของยากอบ พระองค์ทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่า “โบอาแนรเกส” ซึ่งแปลว่า “ลูกฟ้าร้อง” อันดรูว์ ฟีลิป บาร์โธโลมิว มัทธีว โทมัส ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ธิดเดอัส ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้ได้ทรยศต่อพระองค์



ข้อคิด

การเป็นคนดีเรียกร้องการเสียสละอย่างสูงเสมอ การให้อภัยศัตรูที่คิดร้ายเป็นการกระทำที่ยากยิ่ง ความอดทนในขณะที่ถูกกลั่นแกล้งเป็นชัยชนะต่อตนเองที่สวรรค์ปรบมือให้มาโดยตลอด ความทุกข์ที่ต้องแบกอยู่ในใจขณะที่รู้ว่าตนเองมีความชอบธรรมอยู่เต็มเปี่ยมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั้น เป็นกางเขนอันเดียวกันกับที่พระเยซูเคยแบกมาแล้ว การอยู่ในสภาพเสมือนการเนรเทศโดยไม่มีความคิด หากสามารถอยู่สงบกับเสียงตะโกนหาความยุติธรรมที่ก้องอยู่ในส่วนลึกของตนนั้น คือเส้นทางจากในนครเยรูซาเล็ม ล้มลุกคลุกคลานสามทวน ทะลุออกสู่ถนนเมือง แล้วมุ่งตรงไปที่เนินหัวกะโหลก ที่นั่นความตายรอเราอยู่ ถ้าเรามั่นครใจเพื่อน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าของได้เป็นไปในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ การได้กลับคืนชีพอีกครั้งจึงเป็นสิ่งที่คุณควรกับเราเป็นที่สุด พระผู้เป็นเจ้าของผู้ควบคุมเหตุการณ์จะอยู่ในทุกคำภาวนาของเราตลอดเส้นทางสายนี้

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2014

ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส เดอ ซารด์

พระสังฆราช และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

โดย คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี

อ่าน 1 ซมอ 24:2-21

มก 3:13-19

"พระเยซูเจ้าเป็นผู้เรียก" ผู้ที่พระองค์ทรงต้องการให้เขาเป็นผู้ร่วมงาน ก่อนที่จะทำพันธกิจ พระองค์ทรงให้พวกเขา "อยู่กับ" พระองค์ เพื่อเรียนรู้ และส่งพวกเขาออกไป เทศน์สอน พระองค์ทรงให้พวกเขามีอำนาจเพื่อรับใช้ในนามของพระองค์

ในพันธกิจที่คนของพระเจ้าได้ทำ ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว เราคงไม่มีสิทธิ์ ไม่มีหน้าที่ตัดสินลงโทษ ทำร้าย ทำลาย คนของพระเจ้า ด้วยความโกรธ เกิดยึด อิจฉาของซาอูล ชักนำไปเขาติดตามทำร้าย มันหมายถึง จะฆ่าดาวิด ...

เมื่อโอกาสกลับเป็นของดาวิด ที่มีสิทธิ์ฆ่าซาอูล เพื่อยุติปัญหา แต่เขาได้เลือกที่จะไว้ชีวิตซาอูล ด้วยตระหนักว่า พระเจ้าเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ตัดสินลงโทษคนของพระองค์ ที่สุดแล้ว ซาอูลสามารถกลับใจ เพราะความดีที่ดาวิดได้ทำ

ชีวิตที่เด่นชัดของท่านนักบุญฟรังซิส เดอ ซาร์ล ในการสอนด้วยการกระทำที่ดัง
กว่าคำพูด

ความใจดีของท่าน ได้กลับกลายเป็นภาพลักษณ์ให้ผู้คนอยากที่จะติดตามพระ
คริสตเจ้า

ที่สุขชาวเมืองที่ท่านปกครองดูแลได้กลับใจหันกลับมาสู่หนทางของพระเจ้า

หมายเหตุ....

“ความชั่วร้าย” ไม่สามารถเอาชนะความดีได้